

NGHỊ QUYẾT

**Của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Khóa II kỳ họp thứ 5 (11-12/5/1982)**

**Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
sau khi nghiên cứu và thảo luận các báo cáo của
Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch
quí I/1982 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quí II.**

QUYẾT NGHỊ

1- Nhất trí thông qua báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quí I năm 1982 của thành phố.

Trong điều kiện vật tư, nguyên liệu của Nhà nước cung cấp có giảm so với năm 1981 nhưng các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở thành phố có mức phát triển, tăng nhiều hơn so cùng kỳ năm 1981 về giá trị tuyệt đối và về tỷ lệ thực hiện kế hoạch quí I/1982. Đó là nhờ sự quyết tâm cao trong lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện ; các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực thực hiện các chủ trương, biện pháp do nghị quyết kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Tuy nhiên, nhiệm vụ kế hoạch trong các quí sau của năm 1982 còn nặng, vì nhiều chỉ tiêu kế hoạch quí I chưa đạt và thành phố còn những vấn đề khó khăn cấp bách trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức và trong tình hình trật tự, an toàn xã hội cần phải nỗ lực phấn đấu tạo những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

2- Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ quí II và đầu quí III năm 1982 của thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phát huy sáng kiến, nỗ lực vận dụng và chấp hành Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 1982. Để tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch năm 1982, sản xuất công nghiệp và tiểu-thủ công nghiệp đến cuối tháng 6/1982 thành phố phải đạt giá trị tổng sản lượng tối thiểu là 43% kế hoạch năm.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề trước mắt cần tích cực giải quyết nguyên liệu, vật tư cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm ; giải quyết thức ăn gia súc để phát triển chăn nuôi; tiếp tục cải tạo và tổ chức lại các ngành kinh tế-kỹ thuật và thị trường xã hội chủ nghĩa.

Về phân phối, lưu thông và đời sống, Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng hoạt động kinh doanh thương nghiệp đi đôi với tăng cường quản lý thị trường và chăm lo đời sống của chiến sĩ và công nhân viên chức (nhất là trong các ngành hành chính, sự nghiệp), giải quyết việc làm cho nhân dân lao động. Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các cấp và các ngành chú trọng hơn giải quyết hai khâu quan trọng sau đây :

a) Phát động một phong trào quần chúng thực hành tiết kiệm và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa đi đôi với đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh nhằm chống lãng phí, chống ăn cắp và chống thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa.

b) Gây một chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa, bằng cách phát động một phong trào sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật trong quản lý kinh tế và quản lý xã hội, ra sức chống các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước về xét và giải quyết các đơn khiếu nại và tố cáo của nhân dân, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những người vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí với những biện pháp do Ủy ban nhân dân thành phố đề ra nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đồng thời ủy nhiệm cho Ủy ban nhân dân, các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nghiên cứu và đề ra những chủ trương, biện pháp đầy đủ hơn để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy những nhân tố mới giải quyết các khó khăn, tạo ra những chuyển biến mới cơ bản hơn trong thời gian tới.-

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17/5/1982
T/M Đoàn Chủ tịch
Chủ tịch điều khiển phiên họp
Nguyễn Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 1982

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ I/1982
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH QUÝ II/1982 CỦA THÀNH PHỐ**

I.- Tình hình thực hiện kế hoạch quý năm 1982 :

Quý I/1982, các cấp, các ngành và các đoàn thể quần chúng trong thành phố đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, vươn lên khắc phục nhiều khó khăn về nguyên liệu, vật tư, năng lượng và những khó khăn về đời sống, tiếp tục phấn đấu thi hành Nghị quyết VI, Nghị quyết IX của Trung ương, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về cải tiến công tác phân phối, lưu thông, cùng với các nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng nhân dân các cấp, đưa mọi mặt công tác tiếp tục tiến lên, đạt những kết quả và tiến bộ mới rất đáng phấn khởi.

1/ Giá trị tổng sản lượng công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 39% so với quý I/1981 và bằng 18% kế hoạch năm 1982.

Công nghiệp trung ương tăng 7% so với quý I/81.

Ba ngành công nghiệp Trung ương tăng khá so với cùng kỳ năm trước là : ngành dệt may tăng 16,9%, ngành lương thực, thực phẩm tăng 30,3%, ngành in văn hóa phẩm tăng 36,9%; còn 5 ngành điện, luyện kim, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng đều giảm từ 9% đến 16% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của thành phố tăng 54,4% so với quý I/1981, đạt xấp xỉ 90% kế hoạch quý và trên 20% kế hoạch cả năm 1982; trong đó khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh tăng 42% so với quý I/81, đạt 63% kế hoạch quý và bằng 14,3% kế hoạch cả năm 1982; khu vực tiểu thủ công nghiệp tăng 57% so với quý I/81, đạt 98% kế hoạch quý và bằng 22% kế hoạch năm 1982. So với những năm trước, kết quả sản xuất công nghiệp của thành phố quý I năm nay tăng khá cao về giá trị tuyệt đối cũng như về tốc độ. Các ngành cơ kim khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm, dệt may nhuộm, in văn hóa phẩm đều tăng trên 40% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp của nhiều Sở đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch quý như : Sở Thủy sản, Sở Xây dựng, Sở Lương thực, Sở Ngoại thương, Sở Thương binh xã hội, Đài Phát thanh. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong 17 quận huyện đều tăng so với cùng kỳ năm trước; đơn vị tăng ít nhất là 10,5% (Củ Chi), đơn vị

tăng cao nhất là 173,8% (Hóc Môn), chỉ có Duyên Hải giảm 4,2%. So với kế hoạch quý, 7 quận huyện đạt và phần lớn vượt chỉ tiêu kế hoạch quý là : quận 4, quận 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh, Hóc Môn, Nhà Bè. Các quận khác đều đạt xấp xỉ 80% đến 98% kế hoạch, trừ quận Gò Vấp đạt thấp nhất (67,9% kế hoạch).

Về sản phẩm chủ yếu, so với quý I/81, điện phát ra bằng 90%; nhiều sản phẩm của công nghiệp địa phương tăng khá (tăng từ 10% đến 59%) như : nông cụ cầm tay, đồ sắt xây dựng, quạt các loại, đồ sắt tráng men, thuốc ống, đồ nhựa, thủy tinh v.v... Kết quả trên đây thể hiện những cố gắng và tiến bộ của thành phố trong việc chuẩn bị vật tư gói đầu từ cuối năm 1981, kể cả việc phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và tăng cường quan hệ với các ngành trung ương, các địa phương bạn để khai thác thêm nguyên liệu và ký kết được nhiều hợp đồng sản xuất, nhất là trong khu vực tiểu thủ công nghiệp. Điện cung cấp khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Quyết định 25/CP và 26/CP của Hội đồng Bộ trưởng phát huy tác dụng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và chăm lo cải thiện đời sống của công nhân, viên chức.

Tuy vậy so với yêu cầu của kế hoạch, nhiều mặt hàng chưa đạt kế hoạch sản lượng. Xe đạp hoàn chỉnh mới thực hiện được 33,3% ; vải - 67,5%; dệt kim -75,5%; thủy tinh - 59,7%; xi măng - 54,2%; giấy 47,6%; kem đánh răng - 7,5% kế hoạch quý, v.v... Nguyên nhân của tình hình này là vật tư nguyên liệu chưa được các ngành trung ương cung ứng đầy đủ, kịp thời và đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển của công nghiệp quốc doanh; mặt khác một số nguyên liệu, vật tư do thành phố tự cân đối bằng kế hoạch xuất nhập khẩu vừa qua chưa thực hiện được kịp thời (như phụ tùng xe đạp, nguyên liệu làm ruột kem đánh răng, sợi cho vải...). Tình trạng khan hiếm tiền mặt, việc quản lý định mức điện có nơi chưa hợp lý, giá nguyên liệu trên thị trường tăng cao v.v... đã gây trở ngại cho sản xuất TTCN. Ngoài ra, trong sản xuất công nghiệp còn một số mặt yếu như : giá thành sản phẩm còn cao và chưa được quản lý chặt chẽ, chất lượng chưa đảm bảo (nhất là chất lượng xe đạp và phụ tùng xe đạp). Một số mặt hàng bị ứ đọng do giá cả điều chỉnh không kịp thời (khóa công nông, xe đạp) chậm tổ chức kinh doanh bán ra cho các tỉnh (như thuốc chữa bệnh) v.v... Vừa qua một số xí nghiệp công tư hợp doanh thuộc Sở Công nghiệp đã được chỉ đạo làm thí điểm và được đánh giá tốt nhưng chậm sơ kết kinh nghiệm và nhân ra. Một số nhóm sản phẩm được bắt đầu xây dựng ; việc phân công phân cấp cho quận huyện, phường quản lý sản xuất CN-TTCN đồng thời với sự hình thành phòng công nghiệp quận huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố và quận huyện tiến hành cải tạo, tổ chức, sắp xếp và quản lý tốt hơn các cơ sở sản xuất tư nhân, cá thể cũng như củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong khu vực tập thể, nhưng việc quản lý gia công, xét duyệt cấp giấy phép sản xuất kinh doanh, định mức vật tư, định mức điện tiến hành còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở TTCN. Đây là những

vấn đề đang được Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu giải quyết trong đầu quý II/1982.

2/ Trong nông nghiệp : vụ lúa Đông Xuân kết thúc thắng lợi, thực hiện được 7.850 ha gieo trồng (tăng trên 900 ha so với vụ Đông Xuân năm trước) trong đó có trên 2.000 ha lúa cao sản. Diện tích hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Mầu các loại đạt 1.600 ha; đậu phộng trồng được trên 1.300ha, trong vụ thu hoạch vừa qua Nhà nước thu mua được gần 1.000T. Thuốc lá trồng được trên 500 ha. Một số nơi bắt đầu trồng thử thuốc lá sợi vàng, đậu nành, đậu tằm, đào lộn hột, dưa. Diện tích rau thực hiện được trên 6.000 ha, trong đó vùng rau chuyên canh đạt khoảng 2.000 ha. Su hào, bông cải, nhất là bắp cải ngoại thành đang phát triển, đạt năng suất khá, bắt đầu có xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang chăm lo bảo đảm thuốc trừ sâu cho rau cải, ngành thủy lợi tiếp tục xây dựng hệ thống giếng tưới bán công nghiệp. Nông trường Nhi Xuân đang phát triển trồng mía. Nông trường An Hạ do quận 5 xây dựng, bước đầu hình thành một khu vực sản xuất nông công nghiệp với nhiều triển vọng tốt, dân nội thành đã góp phần xây dựng khu kinh tế mới tập trung ở đây. Mùa khô năm nay, so với các năm trước các huyện tổ chức tốt hơn những công trình thủy lợi nội đồng, ngăn mặn, và hoàn chỉnh các kinh cấp I, khối lượng đào đắp tăng gấp đôi. Hiện nay các xã đang triển khai thực hiện kế hoạch vụ Hè thu với khí thế tốt. Nhìn chung sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến tốt về tăng vụ, thâm canh, sử dụng giống mới, khai thác khả năng khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố, bước đầu đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chỗ yếu hiện nay là chưa vận động được nông dân canh tác theo đúng thời vụ, chính sách giá cả của Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu thúc đẩy nông dân thực hiện kế hoạch gieo trồng mầu, cây công nghiệp ngắn ngày và phát triển chăn nuôi.

Về chăn nuôi, đàn heo giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, chất lượng giảm, đến cuối tháng 3/82 có khoảng 205.000 con. Giá thức ăn gia súc tăng cao, giá thu mua chưa đảm bảo cho người sản xuất có lời. Trong tình hình đó đàn gà công nghiệp ở nội thành cũng chưa có điều kiện phát triển. Đàn bò nông trường và đàn ong đang phát triển.

Các huyện và quận ven đang tiếp tục củng cố các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và xây dựng những tổ đoàn kết sản xuất, mở rộng diện thực hiện khoán sản phẩm. Nhiều tập đoàn có thu nhập cao, có sức hấp dẫn đối với nông dân (như ở Hóc Môn). Trên toàn thành phố đến nay có 7/10 hợp tác xã và 166/358 tập đoàn đã thực hiện khoán sản phẩm. Số tổ đoàn kết sản xuất trong toàn thành phố là 1348, nhiều tổ mới hình thành dưới hình thức tập hợp nông dân lại để mua vật tư nông nghiệp.

Ngành lâm nghiệp đang chuẩn bị trên 1,6 triệu cây con cho đợt trồng cây năm nay. Đã khai thác trên 6.000m³ gỗ tròn lớn, gần 1 vạn xe tải, và cung ứng cho thành phố 5.800m³ gỗ tròn lớn nhỏ, cửa xẻ 3.500m³. Việc thực hiện kế

hoạch khai thác và vận chuyển gỗ vừa qua gặp một số khó khăn về thủ tục giao giao chỉ tiêu kế hoạch. Đến hạ tuần tháng 4 thành phố mới giải quyết được thủ tục nhận rừng ở Đắc Lắc. Khó khăn về phương tiện vận chuyển đã được giải quyết tích cực.

3/ Về xây dựng cơ bản : So với quý I/1981, tổng mức vốn đầu tư đã thực hiện trong quý I/82 tăng 4 lần, so kế hoạch quý đạt 34,9%. Đến nay đang thi công 21/26 công trình trọng điểm của thành phố. Tiến độ thi công chậm do có khó khăn về vốn, vật tư, nhưng mặt khác cũng chưa tập trung đúng mức cho những công trình trọng điểm thiết yếu cả về mặt chỉ đạo lẫn vật liệu và lao động.

Thực hiện phương châm nhân dân và Nhà nước cùng làm, các quận huyện đã thực hiện có kết quả nhiều công trình phúc lợi công cộng như bệnh viện, trường học, cầu, đường sá và những công trình thủy lợi nội đồng. Phong trào đóng góp của nhân dân vào 4 công trình trọng đó có công trình Thủy điện Trị An đang tiếp tục đẩy lên và đòi hỏi phải kịp thời rút kinh nghiệm về hình thức vận động, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện đồng thời phải được tổ chức tốt để huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia; đối với cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, phần đóng góp phải thực sự là của cải làm thêm do tăng năng suất, phát huy sáng kiến, lao động sản xuất ngoài giờ hành chính với hiệu quả kinh tế thiết thực.

Trong quý I, việc sửa chữa nhà trong toàn thành phố đã thực hiện được 18.000m² gồm 308 công trình với số vốn 7,3 triệu đồng. Việc chống dột nhà dân đã được phân công cho các quận. Một số phường đã tổ chức các đội sửa chữa chuyên phục vụ cho việc sửa chữa chống dột nhà dân. Công tác này cũng cần được chỉ đạo, tập trung hơn để huy động khả năng của nhân dân cùng với Nhà nước giải quyết khó khăn. Thành phố đang có kế hoạch bán vật liệu xây dựng cho các quận.

4/ Ngành vận tải đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn về phụ tùng, nhiên liệu và tình trạng bị động về chân hàng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển lương thực, hàng hóa, vật tư cho địa phương và Trung ương. Đã thực hiện được 90% chỉ tiêu kế hoạch vận chuyển và trên 83% chỉ tiêu kế hoạch luân chuyển hàng hóa; 98% kế hoạch vận chuyển và 99% kế hoạch luân chuyển hành khách. Đang tiếp tục cải tạo cho xe chạy bằng than để tiết kiệm xăng dầu, và tận dụng tối đa phương tiện vận tải thủy hiện có.

5/ Xuất nhập khẩu :

Hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố tiến bộ nhanh, nhất là khu vực quốc doanh. Doanh số xuất nhập khẩu của thành phố trong quý I/82 tuy chưa đạt yêu cầu kế hoạch, nhưng đã bằng 40,6% mức thực hiện trong cả năm 1981, bằng 37% kế hoạch quý I/82. So với quý I/81, phần giao nộp xuất khẩu cho Trung ương tăng trên 2,6 lần, phần xuất khẩu tại chỗ tăng trên gấp ba lần, phần xuất

khẩu trực tiếp tăng trên 16 lần, doanh số nhập khẩu trực tiếp tăng trên ba lần. Các tổ chức Cung ứng xuất khẩu mới được hình thành ở các quận, huyện nhưng cũng đã hoạt động có kết quả và phát huy tác dụng tốt đối với sản xuất. Các hình thức huy động vốn trong nhân dân đã giải quyết được một phần yêu cầu về vốn ban đầu cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Thành phố rất chăm lo chỉ đạo hoạt động của các Công ty và hoạt động xuất nhập khẩu nói chung, đang nỗ lực tăng cường công tác quản lý, để vừa đảm bảo phục vụ sản xuất của địa phương, làm cho ngành ngoại thương góp phần tích cực nhất vào nhiệm vụ cân đối nguyên liệu vật tư cho kế hoạch 3,7 tỷ đồng giá trị tổng sản lượng công nghiệp trong năm nay, vừa thực hiện kinh doanh phát triển nguồn vốn ban đầu và quay nhanh đồng vốn hơn nữa để chuẩn bị ngoại tệ gói đầu cho kế hoạch năm 1983. Ở bước đầu phát triển, trên lĩnh vực xuất nhập khẩu của thành phố còn nhiều vấn đề phải tiếp tục giải quyết để từng bước hoàn chỉnh hệ thống quản lý như quản lý việc tạo chân hàng xuất khẩu, quản lý giá cả thu mua hàng xuất khẩu và giá hàng xuất, lãi suất tiền vốn huy động từ nhiều nguồn, sự kết hợp giữa hoạt động xuất nhập khẩu và tổ chức sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu, giữa ngoại thương và nội thương, sự phối hợp giữa thành phố và các tỉnh trong xuất nhập khẩu cũng như việc mở rộng thị trường trên thế giới.

6/ Phân phối lưu thông, đời sống :

- Tổng trị giá mua của Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tăng trên 2,6 lần so với quý I/1981. Thương nghiệp quốc doanh đã có tiến bộ trong việc chuyển sang kinh doanh, mở rộng thị trường, tổng trị giá mua vào bằng 3 lần so với quý I/1981.

Thương nghiệp hợp tác xã tuy cơ sở kinh doanh tăng chậm, nhưng doanh số có tăng, ước bằng 1,7 lần so với quý I/1981. Ngành Thương nghiệp đã có những tiến bộ rõ rệt trong việc cung cấp các mặt hàng theo chế độ Nhà nước (kể cả việc cấp bù tiền), giải quyết 2 bữa ăn trưa và tham gia đấu tranh giữ giá thị trường nhất là trong dịp Tết và trong những đợt căng thẳng về lương thực.

Tuy nhiên, so với kế hoạch quý I/1982 ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chỉ mới thực hiện được 66,3% doanh số, vì thiếu vốn, vòng quay vốn chậm, hàng còn ứ đọng nhiều, công tác quản lý kinh doanh còn nhiều mặt yếu, chậm triển khai hệ thống bán lẻ để chiếm lĩnh thị trường nhất là ở các chợ.

Công tác đấu tranh bình ổn thị trường chưa được tổ chức tốt, có lúc còn buông lỏng, bộ mặt thị trường vẫn còn bị chi phối nhiều bởi các lực lượng tư thương.

Giá cả thị trường trong quý I/82 không có những biến động lớn; chỉ số chung về giá cả trong tháng 3/1981 có giảm so với tháng 2/1982 (bằng 96,1% so với tháng 2/1982), một số mặt hàng có chiều hướng tăng do tác động kéo dài của

đợt tăng giá chung trước đây và do các hoạt động đón chợ ngấn sông trên các tuyến đưa về thành phố vẫn còn tiếp tục tồn tại.

Về Tài chính-Ngân hàng :

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I/1982 đạt 14,7% kế hoạch năm 1982 và bằng 2,8 lần so quý I/1981.

Trong đó :

+ Thu quốc doanh đạt 18,9% kế hoạch năm và tăng 3 lần so quý I/1981.

+ Thu thuế công thương nghiệp trong quý I đạt 17,8% kế hoạch năm 1982. Kết quả đạt thấp so với yêu cầu là do việc thanh toán tiền hàng trong khu vực sản xuất tập thể và cá thể chậm, ảnh hưởng đến nộp thuế. Tình trạng thất thu trong các hộ A, B chưa được khắc phục.

Đến cuối tháng 3, thuế nông nghiệp thu được 8.200 tấn bằng 51% kế hoạch năm.

- Thu chi ngân sách thành phố : thu ngân sách thành phố tăng 4,7 lần so với quý I/1981, nhưng so kế hoạch năm tới đạt 12%. Tổng chi thực hiện được 14,7% so dự chi cả năm 1982.

Hoạt động của hệ thống Ngân hàng Nhà nước còn hạn chế bởi nhận thức và cơ chế cũ, chưa có những cải tiến phù hợp với tình hình thực tế, chưa làm tốt chức năng thanh toán và cân đối tiền hàng, chưa đảm bảo thanh toán đủ tiền mặt để phục vụ sản xuất và hoạt động phân phối lưu thông, xuất nhập khẩu của thành phố.

- Về đời sống :

Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các xí nghiệp Công ty có doanh thu có điều kiện chăm lo đời sống của công nhân (thực hiện chế độ lương khoán, lương sản phẩm, các chế độ tiền thưởng tiến bộ khuyến khích tăng năng suất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao doanh số mua bán, đảm bảo chất lượng hàng hóa, v.v...). Riêng trong các ngành sự nghiệp (giáo dục, y tế và đây là các ngành tập trung phần lớn trí thức của thành phố) và các đơn vị hành chính không có doanh thu, các cán bộ, viên chức sống bằng tiền lương mà không có thu nhập phụ thì đời sống vẫn tiếp tục khó khăn. Trong dịp Tết, các cấp thành phố, quận huyện, phường xã đã có quan tâm giải quyết trợ cấp cho các đối tượng trên cũng như cho các gia đình có công với cách mạng, bộ đội và lao động nghèo tùy theo khả năng tài chính của từng nơi, thể hiện được sự quan tâm chăm sóc của chính quyền các cấp. Nhưng nhìn chung các biện pháp trên còn chắp vá, chưa thật cơ bản. Đây là vấn đề lớn đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ để tiếp tục giải quyết tạm thời trong khi chờ đợi cải tiến chế độ tiền lương, thực hiện điều tiết thu nhập trên quy mô toàn xã hội. Nhiều địa phương cũng đã cố

gắng vận động nhân dân tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, thực hiện cứu tế xã hội, quyên góp xây dựng nhà cửa cho các gia đình bị hỏa hoạn, huy động sức người sức của của nhân dân để cùng với Nhà nước xây dựng bệnh viện, xây cất, sửa chữa trường học, nhà ở, xây dựng những công trình phúc lợi công cộng khác. Những nỗ lực theo hướng đó đang được khuyến khích để giải quyết khó khăn trong tình hình hiện nay.

Một vấn đề rất cơ bản khác là phải là ra sức tạo thêm công ăn việc làm, giải quyết tình trạng không việc làm của hàng vạn người lớn và thanh niên đến tuổi lao động. Trong quý I, thành phố giải quyết việc làm ổn định cho trên 7.000 người bằng cách phát triển lực lượng TNXP, đưa đi đào tạo cán bộ, công nhân trong và ngoài nước, đưa đi hợp tác lao động ở các nước bạn, tổ chức lao động TTCN. Ở đây chưa kể số thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra còn giải quyết việc làm tạm thời cho khoảng 400 người. Kết quả đạt được trên đây còn thấp so với yêu cầu giải quyết lao động trong kế hoạch của thành phố năm nay là 20 vạn.

7/ Về văn hóa xã hội và an ninh, trật tự :

Các ngành và các quận huyện, phường xã đã có nhiều nỗ lực trên mặt trận văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội và đạt được những kết quả tốt nhất là trong đợt phục vụ Tết nguyên đán và sau đó là đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng lần thứ V. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh, hệ thống câu lạc bộ, nhà văn hóa tiếp tục phát triển. Các địa phương tiếp tục quan tâm bài trừ văn hóa, văn nghệ phản động đồi trụy, chống các tệ nạn xã hội, chăm lo thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng và cán bộ về hưu, chăm lo cứu tế cho những hộ từ vùng kinh tế mới trở về, những hộ lao động nghèo, chăm lo tổ chức học tập cho trẻ em nghèo. Ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất và đời sống, chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Phong trào vệ sinh phòng dịch tiếp tục duy trì và khống chế được các trường hợp dịch bệnh xảy ra. Các loại bệnh mùa nắng đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch đã góp phần hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số của thành phố xuống dưới 1,55%. Các loại thuốc thông thường có phân đờ căng thẳng so với trước.

Tuy nhiên trong tình hình kinh tế và đời sống chưa ổn định, sự chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các ngành văn hóa xã hội cũng như công tác quản lý kinh tế và trật tự xã hội chưa được chặt chẽ và còn nhiều thiếu sót, một số hoạt động kinh tế tại tp

Tuy nhiên trong tình hình kinh tế và đời sống chưa ổn định, sự chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các ngành văn hóa xã hội cũng như công tác quản lý

kinh tế và trật tự xã hội chưa được chặt chẽ và còn nhiều thiếu sót, một số hoạt động kinh tế tại thành phố lại có tác động tiêu cực đến quá trình xây dựng nếp sống mới (như hình thức xô số đang phát triển bừa bãi, v.v...), chiến tranh tâm lý của địch không ngừng tác động, nhiều quan hệ xã hội phức tạp trong tình hình kinh tế còn nhiều thành phần hiện nay đang đặt ra cho các ngành quản lý công tác văn hoá xã hội của thành phố những vấn đề khó khăn về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những mặt tiến bộ đã đạt được, trong thành phố vẫn còn nhiều hiện tượng không lành mạnh. Văn hóa đồi trụy vẫn còn tiếp tục tồn tại dưới nhiều hình thức, nhất là khi ta lơ lửng quản lý, thiếu nhạy bén trong đấu tranh. Hoạt động thể thao và văn nghệ chuyên nghiệp chưa đảm bảo nâng cao chất lượng theo nhu cầu của cuộc sống. Trong nhiều giới đồng bào còn tệ nạn mê tín dị đoan, cờ bạc. Các hộ sống ở vỉa hè gần đây lại phát triển, làm cho thành phố gặp khó khăn thêm về mặt trật tự, vệ sinh.

- Vừa qua bọn phản động không ngừng thực hiện âm mưu chống phá hậu phương ta bằng nhiều thủ đoạn từ chiến tranh tâm lý, gây tư tưởng hoài nghi, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền, lôi kéo, tổ chức người trốn đi nước ngoài cho đến xây dựng cơ sở nhằm tiến hành các hoạt động phá hoại về nhiều mặt. Nhưng do chúng ta chủ động đối phó kịp thời đối với các chủ trương của địch nên tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của thành phố vẫn tương đối ổn định. Bọn lưu manh cướp giật vẫn còn gây ra những vụ phạm pháp hình sự nhưng số trọng án có giảm. Lực lượng cảnh sát kết hợp với quần chúng đã tăng cường công tác kiểm tra hộ khẩu, giữ gìn trật tự trên đường phố, đã góp phần hạn chế các vụ vi phạm pháp luật và phát hiện những nhân khẩu sống bất hợp pháp tại thành phố. Các phường xã đang tiến hành xây dựng cơ chế tổ chức cấp cơ sở, tiếp tục vận động và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tuy vậy về mặt kinh tế, hoạt động buôn lậu và các vụ ăn cắp, ăn cướp tài sản xã hội chủ nghĩa chưa được ngăn chặn, tài sản Nhà nước bị mất nhiều, một số vụ cháy xảy ra liên tiếp đòi hỏi các cấp các ngành và các đơn vị cơ sở phải đề cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của địch, ra sức thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hậu phương, gắn chặt hậu phương với tiền tuyến, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động chống tiêu cực, chống hòa bình chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của hai nhiệm vụ chiến lược của cả nước và của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

II- Nhận xét chung :

Trong quý I năm nay, thành phố ta đạt những tiến bộ quan trọng :

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển và đạt kết quả khá cao so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và xuất nhập khẩu có nhiều chuyển biến và đạt doanh số cao, góp phần đáng kể vào việc phục vụ sản xuất và ổn định đời sống. Sở dĩ thành phố ta tiếp tục phát huy được những nhân tố tích cực và đạt tiến bộ trên là nhờ :

- Được sự lãnh đạo chặt chẽ của Thành ủy, các ngành, các địa phương hướng về Đại hội V, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, các quyết định 25/CP, 26/CP của Hội đồng Bộ trưởng, đẩy mạnh được sản xuất, kinh doanh, thiết thực chăm lo đời sống của người lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chế độ lương khoán, lương sản phẩm, các chế độ tiền thưởng theo quy định của Nhà nước và các chính sách khuyến khích sản xuất, đẩy mạnh phân phối lưu thông, bước đầu tạo được phong trào quần chúng cùng với Nhà nước phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, giải quyết những công trình phúc lợi công cộng, tương trợ nhau trong những lúc khó khăn.

- Các cấp, các ngành có quyết tâm cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm quan tâm giải quyết một số vướng mắc thuộc cơ chế quản lý, tổ chức quản lý vật tư gói đầu cho sản xuất quý I/1982 được chuẩn bị ngay trong những tháng cuối năm 1981, như chuẩn bị nhập nguyên vật liệu để tự cân đối cho kế hoạch của thành phố. Tranh thủ khai thác khả năng vốn liếng, tay nghề của nhân dân, phát huy khả năng đóng góp của các quận huyện để phát triển xuất nhập khẩu.

- Quan hệ kinh tế với các tỉnh và với Campuchia tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh những thắng lợi và tiến bộ đạt được, thành phố đang giải quyết những vấn đề lớn sau đây :

- Khó khăn chủ yếu hiện nay vẫn là vấn đề cân đối nguyên liệu, vật tư cho kế hoạch sản xuất công nghiệp. Bên cạnh yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, coi đây là gốc, công tác phân phối lưu thông đang phải giải quyết vấn đề giá cả, quản lý thị trường, cân đối tiền hàng, thực hiện tiết kiệm, tăng thu giảm chi thực hiện điều tiết thu nhập, giải quyết khó khăn đời sống của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước và nhân dân lao động. Yêu cầu giải quyết việc làm đặt ra rất cấp bách, những kết quả đạt được trong quý I còn quá thấp. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn phức tạp và chưa có chiều hướng tiến bộ vững chắc. Tài sản Nhà nước còn mất mát nhiều. Trên một số mặt hoạt động luật pháp Nhà nước chưa được chấp hành nghiêm túc, đơn khiếu tố, khiếu nại của nhân dân chậm giải quyết, pháp chế xã hội chủ nghĩa còn bị vi phạm.-